

กรุงเทพฯธุรกิจ

'เอสซีบี'เจาะอีคอมเมิร์ซ ผัน'อเมซอน'หนุนลูกค้าต่างประเทศ

คาดสิ้นเช้อเอสเอ็มอี โต10%สวนตลาด

"ไทยพาณิชย์"รุกสร้างพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผัน "อเมซอน" ซึ่งมีเครือข่ายลูกค้าจากทั่วโลกกว่า 300 ล้านราย หนุนธุรกิจ เอสเอ็มอีขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐ ตั้งเป้าปล่อยกู้ธุรกิจบนอเมซอน 4 พันล้าน หนุนสิ้นเช้อเอสเอ็มอีปีนี้ โตกว่า 10% แม้ภาพรวมยังไม่สดใส

กรุงไทยตื่นดีงูฏนอกสงปมไอทีลุ่มซ้ำซาก

"กรุงไทย"เร่งแก้ไข ปัญหาระบบโมบายแบงกิงลุ่มบ่อย ทุ่มลงทุนไอทีปีนี้ 1.9 หมื่นล้าน ขยายเครือข่ายรองรับธุรกรรมเพิ่มพร้อมจ้างผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ชี้นำระดับโลก 2-3 ราย ช่วยยกระดับบริการ มั่นใจปัญหาระบบลุ่มน้อยลงแน่นอน

'บีทีเอส'มั่นใจปีนี้กำไรเข้าเป้าโต25%

"บีทีเอสกรุ๊ป" มั่นใจกำไรงวดปี 2562/2563 โต 25% หลังประกาศ ผลประกอบการปีก่อนกวาดกำไรสุทธิ 3,248 ล้านบาทเกินเป้า ขณะที่รายได้โต 240% เจียด 4.8 หมื่นล้านบาท

เดลินิวส์

เศรษฐกิจชุมชนวิกฤติ

ดัชนีอุปสรรคปัญหาหรรุมเร้า ธพว.ใจดีผ่อนเงื่อนไขสินเชื่อ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีเศรษฐกิจชุมชนเดือนเม.ย. 62 ว่า ดัชนีเศรษฐกิจชุมชนปรับตัวลดลงทุกรายการ และทุกดัชนีลดลงต่ำกว่าค่ากลางที่ 50 ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยดัชนีเศรษฐกิจชุมชนปัจจุบัน ลดลงเหลือ 48.3 ดัชนีอนาคตเหลือ 48.7 และดัชนีโดยรวมเหลือ 48.5

ดันไทยขึ้นเบอร์หนึ่งอีสปอร์ต

นายกฤษฎา เจียรนวนนท์ ประธานชมรมอีสปอร์ต ไทยลีก และประธานสโมสรอีสปอร์ต ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า แผนการตลาดอีสปอร์ต ปี 62 ชมรมได้วางกลยุทธ์เชิงรุก ผ่านการสร้างระบบแบบครบวงจร ทั้งการพัฒนาาระบบ สร้างบุคลากรนักกีฬา จัดแข่งขัน และการถ่ายทอดสด เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานคนดูหน้าใหม่ โดยเน้นเจาะกลุ่มเจนไอ ที่มีอายุประมาณ 10-20 ปี ที่ให้ความสนใจรับชมการถ่ายทอดสดแข่งขันเกมอีสปอร์ตเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้สตาร์รูทซีแอลเอ็มวีหนีเศรษฐกิจไทยชะลอ

นางจันทร์ พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้สตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม แบรินด์ดีโต้ และมิกกู เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเน้นขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี เนื่องจากมีจำนวนประชากรเด็กซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทมากกว่าในไทยที่เด็กเกิดน้อยลง ขณะเดียวกันยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากตลาดน้ำผลไม้ในไทย กลุ่มอีโคโนมีและ ซูเปอร์อีโคโนมีซึ่งมูลค่า 4,000 ล้านบาท ไม่เติบโต ปี 61 ที่ผ่านมามีติดลบ 9% จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคในระดับล่างตั้งเป้าหมายในปี 63 มีสัดส่วนยอดขายต่างประเทศเพิ่มจาก 30% เป็น 50% จากยอดขายปี 62 นี้ตั้งเป้าหมายยอดขาย 4,000 ล้านบาท เพิ่มจาก 3,200 ล้านบาท ปี 61

ขอเป็นผู้นำ 'รถยนต์ไฟฟ้า' เอ็มจีเร่งเปิดตัวอีแซดเอส

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทยเปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังนี้เอ็มจีได้เปิดตัวรถใหม่อีก 3 รุ่นคือ รถไฟฟ้า เอ็มจี อีแซดเอส รถกระบะเอ็มจี ปิดท้ายปลายปีด้วยอเนกประสงค์เอ็มจี เอชเอส โดยรถรุ่นนี้จะนำมาทำตลาดทดแทนเอ็มจี จีเอส จากแผนการตลาดดังกล่าวทำให้เอ็มจีมีรถยนต์ครบรอบสนองทุกการใช้งานของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยโดยปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายของเอ็มจีไว้ทั้งหมด 50,000 คัน คาดว่าในระยะเวลา 1-2 ปีจากนี้จะขายรถได้ถึง 100,000 คัน

ชิ้นส่วน-อาหารฮ่องกงย้ายฐาน

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. นี้ คณะผู้แทนการค้า การลงทุนฮ่องกง เข้ามาศึกษาหาช่องทางในประเทศไทย โดยจะนำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ก่อสร้าง หลังจากที่ผ่านมานักลงทุนฮ่องกงหลายรายที่ตั้งโรงงานในจีนได้แจ้งความจำนงค์ที่ต้องการร่วมทุนหรือย้ายฐานการผลิตมาในไทยเพื่อสามารถที่จะผลิตสินค้าทันที โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ตั้งสศช.กุนชื้อเศรษฐกิจ

ถกเอกชนดันขีดแข่งขันชาติ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างการตรวจเยี่ยมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ได้ขอให้ สศช. เป็นเสาหลักสำคัญในการดูแลเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลต้องรับฟังการทำนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบการเสนอขอใช้งบประมาณลงทุนของทุกหน่วยงานให้รอบคอบ โดยสามารถกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี

ททท.อัดแคมเปญท่องเที่ยว จับมือพันธมิตรจัดงานใหญ่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวเปิดตัวแคมเปญบินพักหลักร้อย หลักรพัน ลุ้นรางวัลหลักล้าน นำเสนอโปรโมชันพร้อมกับมอบส่วนลด และสิทธิพิเศษตลอด 4 เดือน วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 62 นี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหน้าฝน โดยคาดว่า จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

สศค.พร้อมทบทวนตัวเลขศก.ปี62 ใหม่

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2 ปี 62 เชื่อว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาสแรก ที่จีดีพีขยายตัวที่ระดับ 2.8% แต่การส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มองว่าจะขยายตัวแบบติดลบ หลังจาก 4 เดือนแรกติดลบไปแล้ว 1.9% โดยปัจจัยเสี่ยงหลักที่มีผลต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัญหาความรุนแรงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

มติชน

'กรุงไทย'ดึงต่างชาติแก้แอฟฟั่ม

ทำแผนด่วนพร้อมรับมือระยะยาว มั่นใจเอาอยู่-หลังถูกชปท.เรียกแจง

เอ็มดีกรุงไทยเผยดึงบริษัทไอทีต่างชาติทำแผนด่วนแก้ปัญหาแอฟฟั่ม หลังถูก ชปท.เรียกพบพร้อมสั่งแก้ปัญหาเร่งด่วน ยืนยันพร้อมรับมือระยะยาว มั่นใจปัญหาลดลงแน่นอนระบุที่ผ่านมาลงทุนไอทีไปแล้ว 1.9 หมื่นล้านบาท

'รอยัลออกคิด'จับมือ'เครื่อดูฟรี'ชิงเค้ก

ร้านค้าปลอดภาษีชูยกระดับดีวีพีฟรีไทย

นายวิฑูรย์ วิชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มโรงแรมรอยัล ออคิด พร้อมพันธมิตรคือ บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย และ เวิลด์ ดีวีพี กรุ๊ป (WDFG UK) ในเครือ "ดูฟรี" (Dufry) ผู้นำด้านร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยวและร้านค้าปลอดอากร ชั้นนำระดับโลกของอังกฤษ เข้ายื่นประมูล งานให้สิทธิประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ภายใต้ชื่อ "กลุ่มกิจการร่วมค้า ดูฟรี รอยัล ออคิด" (Dufry ROH) เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสยกระดับร้านค้าปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นดีวีพีชั้นนำ สามารถแข่งขันระดับโลก สอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายของทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดี

ลูกค้าใช้ดิจิทัลแทนเคาน์เตอร์ จุดทำธุรกรรมสาขาบูบ 4-5%

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะโมบายแบงกิ้งทำให้การทำธุรกรรมการเงินผ่านสาขาของธนาคารมีแนวโน้มลดลงราว 4-5% อย่างไรก็ตามนโยบายด้านสาขาของธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะบางธุรกรรมยังต้องดำเนินการที่สาขา โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขารวม 1,100 สาขา ซึ่งในแต่ละปีธนาคารมีการเปิดสาขาใหม่ ปิดสาขาหรือควบรวมสาขาที่อยู่ใกล้เคียงกัน

หอค้าชี้'ธุรกิจชุมชน'ขาดนวัตกรรมขั้นสูง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพธุรกิจชุมชน ว่า ส่วนใหญ่ 56.12% ยังใช้แรงงานเป็นหลัก ตามด้วย 35.59% ใช้แรงงานร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก มีเพียง 0.13% เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ขณะที่ 46.70% มีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดส่งสินค้า รับคำสั่งซื้อ จัดหาวัตถุดิบ รับชำระเงิน เป็นต้น

'ทีโอที'รุกหนักตลาดมือถือ เจาะคนรุ่นใหม่-วัยทำงาน

นายรังสรรค์ จันทรนฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการทำตลาดทีโอที โมบายล์ในปี 2562 นี้ จะรุกทำตลาดขยายกลุ่มลูกค้าใหม่โดยเน้นกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชัน อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงต่อยอดทำตลาดโดยสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมซึ่งปัจจุบันเพิ่มขยายอย่างต่อเนื่อง โดยการบริการภายใต้แบรนด์ของทีโอที ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่ (ฟิกซ์ ไลน์) บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ ทุยู) และบริการทีโอที ไอพีทีวี และเสริมด้วยการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

ไทยรัฐ

สศค.เผยเศรษฐกิจเม.ย.โต

แต่มาแปลก! ไม่บอกตัวเลขว่าขยายตัวเท่าไร

สศค.มาแปลก!! แถลงเศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย.ขยายตัวแต่ไม่บอกตัวเลข บอกแค่ว่าเกิดจากการใช้จ่ายภายในประเทศสูงขึ้น ผ่านการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัว 1.6% ขณะที่มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นคัยร้อยละเดือน ก.ค.อาจปรับจีดีพีอีกรอบแต่ต้องรอดูการส่งออกเป็นตัวแปรสำคัญขณะที่ 4 เดือน ส่งออกหดตัว 1.9% พร้อมประเมินเศรษฐกิจไตรมาส 2 จะดีกว่าไตรมาส 1 ยันการจัดทำงบรายจ่ายปี 63 ที่ล่าช้าไม่กระทบเบิกจ่าย เปิดทางให้ใช้งบปีก่อนหน้าได้

ผู้ผลิตยาเส้นร้องศาลปกครอง

ขอให้เบรกกฎกระทรวงคลังเลือกปฏิบัติขึ้นภาษีไม่เป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่สำนักงานศาลปกครองนายภคิน วลโภคาศัย กับพวก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผู้ผลิตยาสูบประเภทยาเส้น จาก จ.เพชรบูรณ์ รวม 3 ราย เดินทางมายื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีคำสั่ง

เพิกถอนกฎกระทรวงที่กำหนดเพิกถอนอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ฉบับลงวันที่ 7 พ.ค. 2562 เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบอัตราใหม่ที่กำหนดให้เก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท เพิ่มจาก 20% เป็น 40% ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.63 แต่ให้ปรับขึ้นภาษียาเส้นจากอัตราเดิม 0.005 สตางค์ เพิ่มเป็น 0.10 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2562 แทน

ไทยจับมือฮ่องกงขยายกองทุนรวม

นางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร ก.ล.ต.ไทยได้เข้าพบ Mr.Ashley Alder,CEO Securities & Futures Commission of HongKong (SFC) เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือด้านตลาดทุนระหว่างกัน โดยในการหารือดังกล่าวทั้งสองหน่วยงานได้บรรลุข้อตกลงที่จะกลับมาพิจารณากรอบความร่วมมือด้านการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างประเทศ

รฟม.เร่งผูกไฟรางเบาภูมิภาค

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค ว่า หลัง รฟม.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค ขณะนี้มีความคืบหน้าในส่วนของการรถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดิน (แทรม) ภูเก็ต จากการเจรจาร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) แก้ปัญหาจุดตัดทางแยก เบื้องต้น รฟม.จะต้องพัฒนาอุโมงค์ทางลอด 2 จุดตัด คือ ทางแยกมุดดอกขาว และบ้านห้วยเต็ง คาดว่าจะต้องใช้งบรวม 1,600 ล้านบาท ทำให้งบก่อสร้างโครงการนี้ปรับขึ้นเป็น 35,000-36,000 ล้านบาท จากเดิม 34,000 ล้านบาท และต้องไปจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะขออนุญาตอีไอเอ และขั้นตอนพีพีพีจะแล้วเสร็จใน 2 เดือน เพื่อเสนอเข้าบอร์ด รฟม.และเริ่มประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในปี 63

ส.อ.ท.โ訟!ไทยพ่นข้อกล่าวหากดดันค่าเงินบาทเอาเปรียบมะกัน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สหรัฐฯยังไม่ขึ้นบัญชีค่าประเทศจีน ในข้อหาจีนมีการแทรกแซงค่าเงินหยวนแต่ก็ยังจัดให้จีนอยู่ในกลุ่มประเทศเฝ้าติดตามในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 8 ประเทศ เพื่อป้องกันการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ โดยไม่มีรายชื่อประเทศไทยติดรายชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง ถือเป็นข่าวดีในภาพรวมที่จะไม่กดดันตลาดการค้าและการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นอีก แต่ก็จำเป็นต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และภาคเอกชนคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

"สมคิด"หนุนการลงทุน

แนะสศช.อย่ากังวลหนี้สาธารณะมากเกินไปจนกดดันภาคเอกชนลงมือแก้ไขจุดอ่อน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยระหว่างเป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์) ว่า อยากให้สภาพัฒน์เป็นองค์กรหลักในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับตัวดีขึ้นให้ต่อเนื่อง หลังจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management (IMD) ได้จัดอันดับประเทศไทยดีขึ้น 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 ในปี 2561 มาเป็นอันดับที่ 25 ในปี 2562

"กรุงไทย"จ้างกูรูไอทีแก้ระบบล่ม

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่ธนาคารต่างๆ ได้นำระบบเทคโนโลยีมาให้บริการกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายซึ่งทำให้ปริมาณลูกค้าโดยเฉพาะด้านโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารต้องเร่งขยายเครือข่ายเพื่อรองรับธุรกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก ทำให้ช่วงปลายเดือนที่มีลูกค้าใช้บริการพร้อมกันจำนวนมากระบบจึงขัดข้อง ซึ่งธนาคารไม่ได้ตั้งใจ และให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชน

"ไอคอนสยาม"เพลงฤทธิ์คว่ำรางวัลออกแบบดีที่สุดใน

ไอคอนสยามออกฤทธิ์คว่ำรางวัลชนะเลิศโครงการที่ออกแบบได้ดีที่สุดในโลกจากการแจกรางวัลค่าปลีกโลก 2019 ด้าน "ชฎาทิพ จูตระกูล" ผงาดเป็นหญิงไทยคนแรกถูกจารึกชื่อในหอเกียรติยศของสภาค้าปลีกโลกในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกระดับโลก

ธุรกิจชุมชนตกขบวนเทคโนโลยี

ผลวิจัยชี้เป็นหนี้เฉลี่ย 1 ล้านบาท 53% ไม่มีความรู้ ไม่มีเงินทุน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการ และงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผล "การสำรวจสถานภาพธุรกิจชุมชน" จาก 795 ตัวอย่างว่าส่วนใหญ่ 56.12% ยังดำเนินการโดยใช้แรงงานเป็นหลัก ส่วน 35.59% ใช้แรงงานร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็กส่วนที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูงมีเพียง 0.13% เท่านั้น

"โออิชิ"โชว์รายได้ครึ่งปีแรก 6.8 พันล้านบาท ลืม! ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มเติบโตสูง

นางสาวนนุช บุรณะ เศรษฐกิจกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการฟื้นตัวของตลาดเครื่องดื่มการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหารและการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผลประกอบการครึ่งปีแรกของรอบบัญชี (ต.ค.2561 - มี.ค.2562) มีรายได้รวม 6,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568 ล้านบาท คิดเป็น 9% และมีกำไรสุทธิ 723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท คิดเป็น 33.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ไปรษณีย์เกาะกวมไอเคโอ

ยกระดับขนส่งพัสดุทางอากาศสร้างความเชื่อมั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อยกระดับการให้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ ภายใต้บริการ "การไปรษณีย์ควบคุม" ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยสากลตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ ICAO) กำหนดด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มข้น 3 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านอาคาร และสถานที่ และด้านไปรษณีย์ภัณฑ์
